

นกอพยพ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า [Hornbill](#) มีอยู่ด้วยกันถึง ๕๔ ชนิด ในโลกพบได้ในป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียเท่านั้น ในประเทศไทยมีอยู่ถึง ๑๒ ชนิด มีขนาดใหญ่ถึงใหญ่มาก บางชนิดอาจมีขนาดตัวถึง ๑.๕ เมตร ความกว้างของปีกที่กางออกอาจถึง ๒ เมตร เช่น นกกก หรือนกกาฮัง ย นกเงือกมีลักษณะที่แปลกคือ มีปากใหญ่ไม่ได้สัดส่วนกับหัว ย แกมมี โ โหนก โ

เหนือปากทำให้ดูเกะกะและทำให้ดูเหมือนว่าเจ้านกเงือกจะต้องคอนโหนกที่ดูหนักอึ้งเกินความจำเป็น ลักษณะของโหนกนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นโพรงย ยกเว้นโหนกของนกอพยพชนิดนกขมิ้น ที่ตันดูเดียวกับข้าง โหนกของนกอพยพนี้จะช่วยให้เราจำแนกชนิดของนกอพยพได้ง่าย เพราะจะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างก็มีขนาดใหญ่ แบบกว้างเช่นโหนกของนกกก บ้างก็มีรูปทรงระบอบทอดไปตามความยาวของจะงอยปากดูคล้ายกล้วยหอม แต่ปลายงอนขึ้นเช่นโหนกของนกอพยพหัวแตร บ้างก็มีโหนกขนาดเล็ก เป็นหยักเป็นลอนคล้ายกรามข้าง เช่น นกอพยพกรามข้าง ย ที่ไม่มีโหนกก็มีเช่น นกอพยพคอแดง

นกอพยพจะมีส่วนหนังเปลือกเป็นสีน้ำตาลอยู่บ้าง เช่น หนังบริเวณคอ ย ขอบตา เป็นต้นย มีขนตายาวงามย ขาสั้นย ขอบกระดอย ล้นสั้น จึงกินอาหารโดยจัดอาหารอยู่ที่ส่วนปลายปาก แล้วโยนกลับลงคอไป ปกตินกอพยพกินอาหารทั้งผลไม้ และ สัตว์เล็ก ๆ ย ผลไม้พวกไทรเป็นอาหารหลักของนกอพยพ นอกจากร้องเสียงดังแล้ว นกอพยพเป็นนกที่บินเสียงดังมาก ย เสียงที่ดังนี้เกิดจากการที่อากาศผ่านช่องว่างระหว่างโคนขนปีก เนื่องจากนกอพยพไม่มีขนคลุมด้านใต้ของปีก เมื่อกระพือปีกแต่ละครั้งจึงเกิดเสียงดังราวกับรถจักรไอน้ำ และหากนกอพยพขนาดใหญ่บินมาเป็นฝูงจะทำให้เกิดเสียงดังราวพายุ

อุปนิสัยในการทำรังของนกอพยพมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือ ทำรังในโพรงไม้ แต่มันไม่สามารถเจาะรังได้เองอย่างนกหัวขวานย คือต้องเสาะหาโพรงที่มีอยู่โดยธรรมชาติ หรือ มีสัตว์อื่นทำให้เกิดขึ้นย ขณะเข้าไปอยู่ในโพรงนกอพยพตัวเมียจะปิดปากโพรงด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น มูลของมันเอง เศษไม้ ดินย จนเหลือเพียงช่องแคบ ๆ เพียงพอให้พอนกส่งอาหารผ่านด้วยจะงอยปาก นกอพยพตัวเมียจะออกไข่ ฟักไข่และเลี้ยงลูกอยู่ในโพรงจนกว่าลูกนกจะโตพอที่จะบินได้ย จึงจะกะเทาะปากโพรงออกมา ซึ่งกินเวลาประมาณ ๓-๔ เดือน

นกอพยพมีบทบาทที่สำคัญในระบบนิเวศของป่าดงดิบ คือ ช่วยกระจายพันธุ์พืชโดยการสำรวจเมล็ดทิ้งหรือถ่ายเมล็ดออกมาย ชีวิตของนกอพยพขึ้นอยู่กับป่าที่สมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงให้ทำรังย มีแหล่งอาหารที่เพียงพอ จึงถือว่าเป็นตัวชี้บ่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้

นกอพยพชนิดที่พบมากในจังหวัดภูเก็ต คือ นกแก๊ก หรือนกแกง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Anthracoceros albirostris* พบมากที่เกาะตะเภาใหญ่ย ต.วิชิตย อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีจำนวน ๒๐๐ ตัวย มีขนาดราว ๗๐ เซนติเมตรย มีโหนกขนาดใหญ่เป็นรูปทรงระบอบทอดตามความยาวของปาก คอและลำตัวสีดำปลอดย มีขอบตาสีขาวย ท้องสีขาว ปลายขนปีกจะมีสีขาวย ขนหางคู่กลางส่วนที่เหลือจะมีส่วนปลายหนึ่งในสี่เป็นสีขาวย ตัวผู้มีจะงอยปากและโหนกสีขาวข้างและมีสีดำแต้มด้านหน้าของโหนก ตัวเมียมีโหนกเล็กกว่าและมีสีดำแต้มประทั่วโหนกและปากจนดูมอม

ย

นกอพยพมักพบตามป่าเต็งรัง ชายป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น หรือป่าเบญจพรรณ ชอบกินผลไม้ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๘-๑๐ ตัว เวลาบินจะมีผู้นำแล้วบินตามกันเป็นแถวชอบส่งเสียงคุยกันลั่นจัดเป็นนกอพยพชนิดหนึ่ง เสียงร้องแกก แกก แกก ตามชื่อ.

ย

ดูเพิ่ม

เพราะนกอพยพพัฒนาจากไดโนเสาร์